



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๗๒๕๔ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำ
สัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการ
ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๕๖๒๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๗๔๗



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุม หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือ ข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการ ของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

กระทรวงมหาดไทย


๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาคความ มั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</u></p> <p>๑. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ การเข้าร่วมประชุม APEC และ ASEAN Summit ของนายกรัฐมนตรี ฝ่ายข่าวศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการได้ประเมินว่าสื่อ Social Media ได้ให้ความสนใจเผยแพร่ภาพและข่าวภารกิจที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมผู้นำเขต เศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ ๒๓ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ๒๗ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งภาพรวมส่งผลเชิงบวกต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>๑.๒ องค์กรระหว่างประเทศและชาติตะวันตกไม่เห็นด้วยที่ไทยส่งตัว ผู้ลี้ภัยชาวจีน ๒ คน กลับประเทศจีน Amnesty International Thailand องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ UNHCR และกระทรวงการต่างประเทศของ สหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวจีน ๒ คน กลับ ประเทศจีนโดยไม่ผ่านการไต่สวนความผิดตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่ทั้ง ๒ คน ได้รับการรับรองจาก UNHCR ให้ไปตั้งรกรากประเทศที่ ๓ แล้ว ถือเป็นการละเมิด พันธกรณีระหว่างประเทศ และมีรายงานว่าประเทศกลุ่มตะวันตกเตรียมมาตรการ กดดันไทยกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๒.๑ ด้านการเมือง</p> <p>- การร่างรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแก้ไขได้แต่ไม่ง่ายเหมือนกฎหมายธรรมดา และกล่าวว่า กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังคงมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องทำตาม ข้อเสนอของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีหนังสือเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการ ที่สมควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>- โครงการประชารัฐและกองทุน Thailand Future Fund รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โครงการประชารัฐจะเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนา ระดับชุมชนอีกครั้ง โดยประสงค์จะให้ทุกคนมีกำลังใจดำเนินการแล้ว ไม่สูญเปล่า และเชื่อว่าข้าราชการเก่งพอ จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะ เสนอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุน Thailand Future Fund วงเงิน ๑ แสนล้านบาท ขายให้นักลงทุนทั่วไปเพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และในระหว่างที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถลงทุนได้ จะเปิดให้กองทุนนำเงิน ไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนมาจ่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยได้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ประเด็นประสานงานของศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ</p> <p>- การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทง ถึงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ปี ๒๕๕๘ ที่ประชุมขอความร่วมมือหน่วยงานความมั่นคง ใฝ่ระวังความปลอดภัย ด้านการข่าว ต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่ และให้ความรู้ในการสังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อการร้ายในพื้นที่ อาทิ สะพานเป็หรือถ้ำกระเป่าหนัก สวมหมวก ใส่แว่นตา มีลักษณะการเดินทางที่มีจุดมุ่งหมายไม่ปกติ ต่างจากบุคคลทั่วไป หรือมีพิธีกรรมอื่น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารแจ้งทุกจังหวัดให้ถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมการชวาระ Safety Thailand ผนึกกำลังทุกหน่วยยกระดับความปลอดภัยระดับประเทศ</p>	
<p>แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>สำนักงบประมาณ (นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)</p> <p>๑. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๑ จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๑.๒ จัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)</p> <p>๑.๓ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำข้อเสนอของงบประมาณ ลำดับที่ ๑ และ ๒ มาประกอบการพิจารณา</p> <p>๑.๔ กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑-๑๒ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ</p> <p>๑.๕ จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับงบประมาณ</p> <p>๑.๖ เน้นการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น บูรณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>๒. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๑ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการกับการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็งบประมาณเบื้องต้น สำนักงบประมาณจะดำเนินการวิเคราะห์นโยบายและกำหนดวงเงินของประเทศ โดยรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานหลักของด้านการเงินและงบประมาณ (กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ดำเนินการประมวลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดงบประมาณหรือขนาดดุ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงินงบประมาณนโยบายงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรร</p> <p>๓. การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน ซึ่งมีขั้นตอนในการบูรณาการเสนอคำของบประมาณต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ คณะ (รองนายกรัฐมนตรีทั้ง ๖ คนเป็นประธานแต่ละคณะ)</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และทุกจังหวัด ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณโดยยึดถือกรอบแนวคิดที่กำหนดและข้อสังเกตของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา</p> <p>๑.๒ ในส่วนของจังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยึดกรอบนโยบายและแนวทางของรัฐบาล - ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (Area Based) ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยดูแลตั้งแต่ระดับแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด - น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกำหนดวงเงิน ๑๐ - ๒๐ ล้านบาท - ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ศึกษาแนวทางการบูรณาการ ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๕ แผนงาน โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักและร่วมใน ๔ แผนงานบูรณาการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (สป.มท. กับ กอ.รมน.) ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (พช.) ๓) การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ๔) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (สป.มท. กับทีมบูรณาการกลาง) <p>๒. การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา หากมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ ขอให้นำแผนงาน/โครงการนั้นมาบรรจุในแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำคำของบประมาณเบื้องต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(Pre - Ceiling) เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำแนกเป็น ๓ แผนงานหลัก ได้แก่</p> <p>๒.๑ แผนการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ</p> <p>๒.๒ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๒.๓ แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน</p> <p>๓. การดำเนินงานในระยะต่อไป กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนงาน/โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจัดทำสรุปภาพรวมเบื้องต้นของการบูรณาการงบประมาณ นำเสนอข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ละกลุ่มภารกิจ รับทราบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงบประมาณโดยให้ความสำคัญในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นแผนที่สะท้อนมาจากรัฐบาลผนวกกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำให้พื้นที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง</p> <p>๒. การจัดทำงบประมาณให้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติของสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากแผนงาน/โครงการมีจำนวนมากแต่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>ความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายศรชัย โควานิษฐ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</p> <p>ความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในด้านต่างๆ ๔ ด้าน ได้แก่</p> <p>๑. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการด้านข่าวสาร</p> <p>๒. คณะอนุกรรมการด้านบริหารโครงการ การจ้างที่ปรึกษาได้อนุมัติยกเลิกการคัดเลือกที่ปรึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจาจ้างสถาบันการศึกษาเป็นที่ปรึกษา</p> <p>๓. คณะอนุกรรมการด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ พิจารณาออกแบบหลังจากได้ที่ปรึกษาซึ่งได้มีการศึกษารูปแบบแล้ว</p> <p>๔. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถจัดทำคำของบประมาณให้ทันตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน สป. (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท ขณะนี้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ทั้ง ๑๘ เขตได้พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วจำนวน ๘๘,๒๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๔ เป็นเงิน ๒๖,๙๖๙.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕ สามารถเบิกจ่าย ๗.๒๖๓๙ ล้านบาท ทำการสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) แล้ว ๒๔.๗๐๘๕ ล้านบาท</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการขยายเวลาการดำเนินงานตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้</p> <p>๑) ขยายเวลาการจัดส่งแผนงาน/โครงการ จากเดิมให้ทุกจังหวัดส่งให้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ขยายเวลาส่งแผนงาน/โครงการไปจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒) ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการ จากเดิมกำหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๘๒๗ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๘๐.๗๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๒.๓๖๑๑ ล้านบาท สั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) แล้ว ๒๕๒.๗๑๘๕ ล้านบาท</p> <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๔๒๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท ดำเนินการใน ๒๑ จังหวัดนำร่อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๙ จังหวัด ๑๑๒ รายการ วงเงิน ๘๙.๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕</p> <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔,๒๘๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๔๔๒.๘๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๔๔๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๒๙.๒๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๙</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การดำเนินงานทุกมาตรการดังกล่าว ขอให้ใช้กลไกตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๒. เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกองทุนหมู่บ้านด้วย</p> <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ให้เตรียมพร้อมและวางแผนด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการเก็บและการดูแลรักษา</p>	<p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>๒๑ จังหวัด นำร่อง</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้กรมที่ได้รับงบประมาณเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ส.ป.ม.ท./ป.ค./ท.ด./พ.ช./ป.ภ./ส.ถ.</p>
<p>โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีจังหวัดที่เสนอแผนงาน/โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้ว ๓๔ จังหวัด จำนวน ๑,๐๐๔ โครงการ งบประมาณ ๕๑๘.๓๒๕ ล้านบาท (ภาคเหนือ ๘ จังหวัด ภาคกลาง ๑๑ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ จังหวัด เป็น ๘ จังหวัดในจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา) โดยมีกำหนดจัดประชุมพิจารณาถ้อยแถลงแผนงาน/โครงการใช้น้ำน้อยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ได้ประชุมหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของหลักเกณฑ์ สรุปประเด็นที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๒.๑ การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา มีมติให้ตัดคำว่า “หาก” ในข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาออก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกโครงการเน้นการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร - ไม่มีการจ้างเหมา - ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างให้จ่ายผ่านระบบบัญชีธนาคาร <p>๒.๒ โครงการที่ไม่ควรให้การสนับสนุน ได้แก่ พื้นที่ที่ทำนาไปแล้ว โครงการจัดซื้อวัว ควาย แพะ (สัตว์ใหญ่ ๔ ขา) โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยกเว้นโครงการซื้อยูเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ กำหนดเกณฑ์การจัดซื้อได้ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ใช้งบประมาณไม่เกิน ๓ แสนบาท</p> <p>๒.๓. แนวทางการจัดทีมวิเคราะห์โครงการ มีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๒.๓.๑ กรณีพืชใช้น้ำน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัด ให้เกษตรกรจังหวัดเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนระดับจังหวัด และสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ เป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลง - ส่วนกลาง ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาจากนั้นส่งให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกันพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินและเสนอคณะรัฐมนตรี <p>๒.๓.๒ กรณีการเกษตรอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัด ให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนระดับจังหวัด และสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ เป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลง 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ส่วนกลาง ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณา จากนั้นส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เห็นชอบกรอบวงเงินและเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒.๓.๓ กรณีนอกภาคเกษตร</p> <p>- ระดับจังหวัด ให้พัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณา แล้วส่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนระดับจังหวัด และสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ เป็นผู้พิจารณากลับกรอง</p> <p>- ส่วนกลาง ให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ จากนั้นส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เห็นชอบกรอบวงเงินและเสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒.๔ การประชุมกลั่นกรองระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดให้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่เข้าร่วมพิจารณากลับกรอง ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องกฎหมายทำให้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และไม่สามารถอนุมัติโครงการได้เนื่องจากมีประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ที่ประชุมมีมติให้กรณีโครงการปลูกพืชน้ำน้อย หากจังหวัดใดที่สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณากลับกรองได้ให้จังหวัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่เพื่อให้มีกระบวนการพิจารณากลับกรอง แล้วจึงส่งโครงการให้กรมส่งเสริมการเกษตร</p> <p>ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการพัฒนาชุมชนได้ประชุมชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อทำความเข้าใจกับจังหวัดและอำเภอแล้ว</p> <p>๒.๕ งบการบริหารจัดการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๖.๗๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท - ทีมประเทศไทยประจำตำบล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท - อำเภอ ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท <p>๒.๖ กระบวนการการตรวจติดตามงบประมาณ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ตรวจติดตามงบประมาณ</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเกษม บุญราช)</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามการดำเนินงานโดยการสุ่มตัวอย่างใน ๕ จังหวัด พบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดมีความเข้าใจวิธีการดำเนินงานและได้ปรึกษาพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด ในการจัดทำแผนการตลาดให้กับประชาชน เพื่อให้มีตลาดรองรับเพียงพอกับผลผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสัญญา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เนื่องจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีข้อมูลการผลิตและการตลาดในเชิงวิทยาศาสตร์ จึงขอให้เชิญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกลุ่มกรองแผนงาน/โครงการตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง รวมทั้งเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วย</p> <p>๒. ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย</p> <p>๓. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการประหยัดต้นทุนการผลิตเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้การช่วยเหลือต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>รอง ปมท. (ป)/ สนผ.สป.</p>
<p>การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง</p>	<p>กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร ผู้อำนวยการกองกลาง สป.)</p> <p>พลเอก ณะศักดิ์ ปภิวาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านศาสนา เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรมด้านศาสนาในประเทศ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และต่างประเทศ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดกิจกรรมด้านศาสนา ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนา ๕ ศาสนา (ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๒ อุปสมบทให้แก่บุคลากรในภาครัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยบวชเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติให้ถือว่าไม่เป็นวันลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลาง จัดอุปสมบท ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดยานนาวา ดำเนินการโดยมูลนิธิ ๕ ธันวาคม และส่วนของกระทรวงมหาดไทย ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจัดโครงการอุปสมบท ๘๙ รูป ในวันที่ ๑ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก - ส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบท <p>๑.๓ พิธีทำบุญตักบาตร</p> <p>๑.๓.๑ ในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลาง กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๙ รูป ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ส่วนภูมิภาค มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม</p> <p>๑.๓.๒ ต่างประเทศ มอบหมายสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทยที่มีวัดไทยตั้งอยู่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑.๔ การสวดมนต์และปฏิบัติธรรมข้ามคืน กรุงเทพมหานครและจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปปฏิบัติธรรมในวัดต่าง ๆ</p> <p>๑.๕ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์</p> <p>- ส่วนกลาง มูลนิธิ ๕ ธันวาคม โดยอันเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปยืนทองคำด้านหน้า และพระพุทธรูปยืนทองคำขวานด้านหน้า ให้ประชาชนได้สักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง</p> <p>- ส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือกับวัดในจังหวัดต่าง ๆ ให้เปิดอุโบสถให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดให้มีการลงนามในสมุดบันทึกเพื่อถวายพรแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>๒. กิจกรรมการกุศลอื่น ๆ เชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การบริจาคโลหิตการไถ่ชีวิตโคกระบือ การเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาล การปลูกต้นไม้ การปล่อยปลา เป็นต้น</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีด้านศาสนารวมทั้งกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ และรายงานผลพร้อมภาพถ่ายให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศาสนาดังกล่าวสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ</p>	กก.สป./ ทุกจังหวัด
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในส่วนภูมิภาค	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</p> <p>๑. การอำนวยการและพิธีการ</p> <p>๑.๑ รูปแบบขั้มจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และรูปแบบธงสัญลักษณ์ระดับเส้นทางให้จังหวัดดำเนินการโดยให้รูปแบบสอดคล้องกับส่วนกลาง</p> <p>๑.๒ จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม ส่วนกลางมีศูนย์อำนวยการกลางอยู่ที่กองทัพภาคที่ ๑ โดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานในระหว่างจัดกิจกรรม โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์อำนวยการร่วมกองทัพภาคที่ ๑ โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์)</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พร้อมทั้งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤกษ์ วิฑูรย์) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประจำที่ศูนย์ฯ</p> <p>๑.๓ แบบตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (Checklist) ให้จังหวัดได้ส่งแบบตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (Checklist) ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๑.๔ ชักซ้อมลำดับพิธีการของส่วนกลาง ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๑.๕ การรับเสด็จพระราชทาน กระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมการปกครองเป็นตัวแทนเข้ารับเสด็จพระราชทาน เข็มกลัด น้ำดื่ม และริสแบนด์ (Wristband) นำไปเก็บไว้ที่วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานในส่วนกลาง ๑๑๐ หน่วยงาน รับมอบเสด็จพระราชทาน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพินิจประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเสนอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนรับมอบเสด็จพระราชทานและนำมามอบให้ผู้เข้าร่วมของกระทรวงมหาดไทยในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับมอบเสด็จพระราชทาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนอัมพร พร้อมทั้งกำหนดการแถลงข่าวใน ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี จันทบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้ถ่ายทอดสดร่วมกับส่วนกลาง <p>๒. เส้นทางการบินในส่วนกลาง มี ๒ เส้นทาง</p> <p>๒.๑ เส้นทางการบินจักรยานขบวน VVIP ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด : พระลานพระราชวังดุสิต โดยใช้สะพานพระราม ๘</p> <p>๒.๒ เส้นทางการบินจักรยานขบวนประชาชน ระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร จุดเริ่มต้น : พระลานพระราชวังดุสิต จุดสิ้นสุด : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยใช้สะพานพระปิ่นเกล้า ใช้การลากจูงขึ้นลงเท่านั้น</p> <p>๓. การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>๓.๑ ให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ทำดีแบบพ่อ” และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญพื้นที่ทรงงาน การเยี่ยมเยียนราษฎรและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่ทรงครองราชย์ภายใต้แนวคิด “ธ ยাত্রา ปวงประชาเป็นสุข” พร้อมทั้ง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้จังหวัดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ปล่อยขบวนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสชมนิทรรศการ</p> <p>๓.๒ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนอัมพร ซึ่งมีกำหนดการเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการในการนี้มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดด้วย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์</p> <p>๑.๑ การปั่นจักรยานอย่างถูกวิธี</p> <p>๑.๒ ให้ประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องเพื่อรักษาความปลอดภัย</p> <p>๑.๓ ดูแลและตรวจสอบข้อความการประชาสัมพันธ์ รวมถึงข้อความอื่น ๆ ให้ถูกต้อง</p> <p>๑.๔ ดูแลการประกันภัยสำหรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน</p> <p>๒. ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถทราบข่าวได้ทุกพื้นที่</p> <p>๓. จัดนิทรรศการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สมพระเกียรติ</p> <p>๔. นัดหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ชักซ้อมปั่นจักรยานในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น.</p>	<p>กก.สป./ ทุกจังหวัด</p>
เรื่องอื่น ๆ	<p>๑. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว (เสนอโดยกรุงเทพมหานคร) เมื่อดำเนินการได้ผู้รับจ้างแล้ว กรุงเทพมหานครจะได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะสามารถลงนามในสัญญาได้และดำเนินการก่อสร้างได้ทันในปี ๒๕๕๘</p> <p>การเคลื่อนย้ายประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยมีการเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวและบางส่วนได้จ่ายค่าเช่าเพื่อหาเช่าที่อยู่อาศัยในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายประชาชนทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. ท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม (เสนอโดยกรุงเทพมหานคร) ได้มีการเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากมีการผูกพันข้ามปีงบประมาณ</p> <p>๓. OTOP TO AEC (เสนอโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๓.๑ การจัดงาน OTOP TO AEC ที่ผ่านมามีปัจจัยความสำเร็จ ๓ ประการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสน่ห์ของสินค้า OTOP ความแตกต่างโดยการจัดโซนทำให้สินค้าน่าสนใจ - OTOP ที่จำหน่ายมีมาตรฐานสูง - OTOP เป็นสินค้าดีราคาถูกและเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนฐานรากอย่างแท้จริง <p>๓.๒ ยอดขายและจำนวนผู้เข้าชมงาน (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มียอดขายรวม ๖๙.๑๘ ล้านบาท คาดว่าจะมียอดขายรวมจนเสร็จสิ้นงานไม่ต่ำกว่า ๗๒ ล้านบาท - มีจำนวนผู้เข้าชมงานแล้ว ๒๒๔,๐๐๐ คน <p>๔. การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ภาค (เสนอโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย) เสนอให้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับภาค ทั้ง ๔ ภูมิภาค มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเจริญในพื้นที่ โดยตั้งงบประมาณกลุ่มจังหวัดละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท มอบหมายให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับภาคพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและส่งให้ส่วนกลางพิจารณาซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ หอการค้า สมาอุตสาหกรรม และสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ ร่วมกัน พิจารณาโครงการ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ให้กรุงเทพมหานครจัดทำ Timeline เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒. ท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ให้กรุงเทพมหานครนำเสนอความคืบหน้า ในประชุมหารือข้อราชการในครั้งต่อไป</p> <p>๓. การจัดระเบียบคลองโอ่งอ่าง ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ๓.๑ หากมีการดำเนินการในลักษณะนี้ขอให้จัดหาที่อยู่ให้ประชาชนก่อน ๓.๒ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแจ้งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. การจัดระเบียบคลองถม ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ๔.๑ จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีประชาชนจำนวนเท่าใดแยกเป็น คนไทยและคนต่างชาติ อาศัยอยู่จำนวนเท่าใด และมีการย้ายไปที่ใด ๔.๒ พิจารณาสถานที่ให้มีการค้าขายแทนคลองถมเดิม โดยจัดเฉพาะใน วันเสาร์และอาทิตย์ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่บริเวณสวนจตุจักร (มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) สถานีรถไฟหัวลำโพง บริเวณใต้ทางด่วน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ค้าขาย และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p> <p>๕. OTOP TO AEC ให้กรมการพัฒนาชุมชนดูแลและพัฒนาต่อยอดคุณภาพ สินค้า OTOP และสรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ</p> <p>๕. การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ภาค ให้กระทรวงมหาดไทยดูแลในการจัดทำ แผนงาน/โครงการพร้อมทั้งให้คำแนะนำและผลักดันให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นผู้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งต่อไป</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>พช.</p> <p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.